

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๐๗.๕/ว ๕๗๖๒



กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย	จำนวน	๑	ชุด
	๒. กำหนดการ	จำนวน	๑	ชุด
	๓. ทะเบียนโอนจัดสรรค่าใช้จ่าย (ค่าพาหนะ)	จำนวน	๑	ชุด
	๔. แบบตอบรับ	จำนวน	๑	ฉบับ

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนในชุมชน กิจกรรมที่ ๑ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนงานทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการจัดประชุมฯ จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๓ วัน ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทุนชุมชนจังหวัด พัฒนาการอำเภอ พัฒนาการ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจน (กย.คจ.) และคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๘๔ คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. นำผลการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ประสบความสำเร็จ มาร่วมจัดนิทรรศการในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน จำนวน ๑ ผลงาน

๒. แจ้งกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน โดยขอให้ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Online ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน จัดโอนงบประมาณค่าใช้จ่าย (ค่าพาหนะ) ในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้จังหวัดต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ อักษรกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๕๓ / โทรสาร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun๑_fund@cdd.mail.go.th



(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๔)